

'บิกตู' ขึ้นเหนือแก๊วกฤตฝุ่น

เชียงใหม่ส่งปิด 2 มหาวิทยาลัย

'บิกตู' เตรียมขึ้นเชียงใหม่ แก๊วกฤตฝุ่นภาคเหนือ เชียงรายวิกฤตหนัก 2 มหาวิทยาลัย 'แม่ฟ้าหลวง-ราชภัฏ' สั่งหยุดถึง 2 เม.ย. พบฮอตสปอตถึง 1,151 จุด □ อ่านต่อหน้า 11

● วิกฤตฝุ่น □ ต่อจากหน้า 1

ใน 9 จว.ภาคเหนือ สุดเศร้าหม่นอาบอาสาดับไฟตกเขาดับ ขณะที่แม่ฮ่องสอนพบสัญญาณไฟป่าถึง 407 จุด สั่งห้ามเข้าป่าเด็ดขาด คนแพร่โทร.แจ้งรุ่นไฟลามเข้าอุทยานฯ ขณะที่อุตุฯ ระบุมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาตอนเหนือของไทย ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง น่าจะช่วยให้ค่าฝุ่นพิษลดลง

★ ปลัดทส.ระดมอกแก๊ฝุ่นพิษ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายวิจารณ์

สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย พล.อ.ศิวะภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา, นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรี, นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้และนายธัญญาเนติขจรกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นายวิจารณ์กล่าวว่า ขณะนี้ได้เสริมกำลัง

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยปฏิบัติการดับไฟป่าในภาคเหนืออยู่แล้วกว่า 2,000 คน พร้อมเฮลิคอปเตอร์ที่ระดมมาจากพื้นที่อื่น โดยได้มอบหมายให้รองอธิบดีทส. รองอธิบดีกรมป่าไม้ และรองอธิบดีกรมอุทยานฯ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นผู้ช่วยปลัดทส. เข้ามาเป็นผู้บัญชาการของหน่วย สนับสนุนการทำงานของผว. ในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคนที่เข้าออกพื้นที่ป่า และพิจารณาเรื่องการจัดสรรที่ดินชุมชนอย่างมีเงื่อนไขว่าหากพบพื้นที่ใดมีการเผาป่าอาจจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ประโยชน์ได้ ส่วนการพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเน้นยังประกาศไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและค่ามลพิษนั้นขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด ทั้งนี้คาดว่าช่วงวันที่ 2 เม.ย. สภาพอากาศน่าจะดีขึ้นเนื่องจากพยากรณ์อากาศว่าน่าจะมีฝนตก

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ รายงานว่า ว่าพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาปะทะกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และพายุลูกเห็บได้ในพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มจากทางภาคอีสานตอนล่างก่อนไล่ขึ้นมาถึงภาคเหนือ จากสภาพอากาศแปรปรวนนี้อาจจะส่งผลให้สถานการณ์วิกฤตหมอกควันภาคเหนือบรรเทาลงได้

★ 2 เม.ย.นายกฯบินเชียงใหม่แก๊ฝุ่น

ด้านพล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กสช.) จะนำคณะเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจ.เชียงใหม่ ขณะที่การประชุม



☁ ไล่ฝุ่น - จังหวัดเชียงใหม่ระดมเครื่องมืออุปกรณ์ฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่ค่าพุ่งสูงอยู่ในระดับวิกฤต ที่ห้าแยกพ่อขุน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติ แต่จะเลื่อนจากเดิม จากที่เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลื่อนออกไปประชุมในเวลา 14.00 น.

“นายกฯติดตามการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในระดับสูงจนอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงไปรับฟังข้อมูล การดำเนินงานด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นต่างๆ หากพบข้อติดขัดในการปฏิบัติงานเพื่อหาทางคลี่คลายโดยเร็วที่สุด” พล.ท.วีรชนกล่าว

★ ถกพวจ. 9 จว.ภาคเหนือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคารที่ 2 เม.ย.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.ม.ว.มหาดไทย จะเดินทางจาก สนามบินบ.น.6 คอนเมือง ถึงจ.เชียงใหม่ เวลา 09.00 น. เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จากนั้น นายกฯจะไปติดตามดูการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่หอประชุมสโมสรค่ายกาวิละ เวลา 10.00 น. ประชุมรับทราบรายงานพร้อมแนวทางแก้ไข ที่หอประชุมอเนกประสงค์ธนาคารแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ก่อนไปวัดบุพพาราม คูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประดูท่าแพ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พื้นละอองน้ำสำรวจรอบคูเมืองเชียงใหม่ และเดินทางกลับเพื่อมาประชุมครม. ต่อในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

★ เชียงรายฝุ่นพิษอันดับ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ถือว่าวิกฤตที่สุดในรอบหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัดทั่วพื้นที่ โดยกรมควบคุมมลพิษ (กพ.) ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย ในเขต อ.เมือง เชียงราย พบว่าในเวลา 10.00 น. ค่าพีเอ็ม 2.5 มีปริมาณ 316 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มกก./ลบ.ม.) และค่าพีเอ็ม 10 ในปริมาณ 356 มกก./ลบ.ม.

ส่วนที่สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา พบว่าค่าพีเอ็ม 2.5 มีปริมาณ 353 มกก./ลบ.ม. ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และพีเอ็ม 10 มีปริมาณ 394 มกก./ลบ.ม. ทำให้ประชาชนทั่วไปต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันโดยถ้วนหน้า

ขณะที่นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งการให้แต่ละท้องที่ออกมาฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศเป็นระยะๆ โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย และ ปภ.เขต 15 นำเครื่องพ่นน้ำลูฟ 60 ออกมาฉีดพ่นน้ำบริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมือง เชียงราย ส่วนท้องที่อื่นๆ ก็ดำเนินการกันโดยถ้วนหน้าจนกว่าฝนจะตกลงมาหรือสถานการณ์เบาบาง

★ ชาวเขาช่วยดับไฟตกเขาดับ

ก่อนหน้านี้ เวลา 01.00 น. ว่าที่ ร.ต.กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้บนพื้นที่คอยสูงใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา เขตหมู่บ้านป่าสุขใจ หมู่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เขตติดต่อกับ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครชาวบ้านต่างระดมกำลังกันเข้าไปดับแต่เนื่องจากเป็นช่วงมืดค่ำและสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงดับไฟโดยนายอาโล๊ะ อาซังกู๋ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 164 หมู่ 5 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ชาวกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่อาศัยในพื้นที่ ได้ประสพอุบัติเหตุพลัดตกจากภูเขาจนร่างกระแทกพื้นจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ล่าสุดชาวบ้านได้พยายามเข้าไปเก็บกู้ร่างที่อยู่ในเขาขึ้นมาแล้ว ด้านจังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวต่อไป

สำหรับท้องที่อื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังและออกดับไฟตามจุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนายอนันต์ สมุทธารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จัดกำลังฝ่ายปกครองนำชาวบ้านและหน่วยดับไฟเคลื่อนที่ 3 (แม่จางข้าว) ดับไฟป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จางข้าว หมู่ 10 ต.ป่าจิว ที่ลูกกลามเป็นแนวกว้างและภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูงทำให้ยากต่อการเข้าไปดับจึงได้มีการทำแนวกันไฟเอาไว้ป้องกันการลุกลามต่อไป

★ พบ'ฮอตสปอต' 1,151 จุด

ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แจ้งปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมวันที่ 1-2 เม.ย. โดยจัดสรรพื้นที่เพื่อหลบฝุ่นละออง หรือคลีนรูม ได้แก่ หอปรัชญารัชกาลที่ 9, ห้องสมุด ทุกคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 1-2 เม.ย.เช่นกัน พร้อมจัดคลีนรูมที่ห้องสมุด เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง, ห้องคลีนรูม โชนสบายหน้าห้องสมุด, ห้องประชุมประชุมแดง 1 และ 2 อาคารอเนกประสงค์

ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานจุดความร้อน จากข้อมูลดาวเทียมระบบเวียร์ ตรวจพบจุดความร้อน (ฮอตสปอต) จำนวน 1,151 จุดคือ 1.จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 407 จุด, 2.จ.เชียงใหม่ 193 จุด, 3.จ.เชียงราย 137 จุด, 4.จ.ลำปาง 109 จุด, 5.จ.น่าน 106 จุด, 6.จ.ตาก 77 จุด, 7.จ.แพร่ 50 จุด, 8.จ.พะเยา 49 จุด และ 9.จ.ลำพูน 23 จุด

โดยจุดความร้อนของแม่ฮ่องสอน สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ ซึ่งข้อมูลจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-29 มี.ค. 2562 ตรวจพบจำนวน 772 จุด ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่ปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันพบจุดความร้อน จำนวน 554 จุด ส่วนปีนี้ จุดความร้อนได้เพิ่มสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าจ.แม่ฮ่องสอน ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานว่าจะไม่ให้จุดความร้อนเกินกว่าปี 2561 และจะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 มีค่า 245 มกก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพีเอ็ม 10 มีค่า 284 มกก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน

★ แม่ฮ่องสอนห้ามเข้าป่า

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการทางอพพลีเคชั่นไลน์กลุ่มอำเภอเมือง ให้ห้ามเข้าป่าอนุรักษ์, เขตอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อย่างเด็ดขาด หากพบเจอใครเข้าไปหาของป่า ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านควบคุมตัว แจ้งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะนี้ ทางชุดลาดตระเวน ประกอบด้วย ทหาร, ป่าไม้ และ

อส. ได้จัดกำลังเข้าพื้นที่แล้ว

สำหรับการปฏิบัติการ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำชับให้ทีมลาดตระเวนปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยชุดที่ 1 นำโดย นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ ต.ผาบ่อง/ปางหมู พบจุดไฟป่า ผาบ่อง ดับได้ ส่วนต.ห้วยปูลิงไฟไหม้ เป็นเขาสูงชันไม่สามารถดับได้ จึงได้จัดชุดไฟระวังไม่ให้ลาม มีลูกทีมประสาบเหตุลั่นตกเขา 1 นาย นำส่งร.พ.รักษาตัวแล้ว ขณะที่ชุดตรวจสกัดบ้านแม่สะกิดชุดที่ 2 ได้จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ 8 คน บริเวณทางไป ต.ห้วยปูลิง ส่งตัวดำเนินคดีแล้ว

ด้านนายธนภุต ฉันทะจรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 15.30 น. ได้รับแจ้งเกิดไฟไหม้ป่าและหมอกควัน ที่บ้านแม่สวรรค์น้อย หมู่ที่ 12 ต.แม่หะเจ จึงได้ประสานไปทางหน่วยป่าไม้, ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย หน่วยป้องกันไฟป่าแม่สะเรียง, หน่วยทหารในพื้นที่, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง, นายกอบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำหมู่บ้าน และศูนย์ไฟป่าใกล้เคียงที่เกิดไฟป่าเข้าดับไฟป่า โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

★ ยกเลิกแล้ว 80 เทียวบิน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า พบว่ายังมีการลอบเผาป่าในหลายพื้นที่อย่างหนัก ทั้งนี้ได้มีประกาศเตือนจากทางจังหวัดและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมไปถึงการประกาศเครื่องกระจายเสียงของแต่ละหมู่บ้านไปแล้วก็ตาม จนล่าสุดทางการต้องออก

กฎเหล็ก ห้ามเข้าป่าและเก็บหาของป่าอย่างเด็ดขาด ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ ทั้งนี้ จากจุดไฟป่าที่ตรวจพบโดยดาวเทียม พบว่า เป็นจุดในป่าเขาห่างไกลบ้านเรือนของราษฎร และไม่ใช่ว่าที่ชาวบ้านอาศัยเก็บหาของป่าหรือเก็บเห็ดแต่อย่างใด ส่วนใหญ่เป็นป่าสนบนเทือกเขาสูงชันและหีดป่าสน ราษฎรจะถือเป็นเห็ดพิษจะไม่เก็บเห็ดในพื้นที่ป่าสนมารับประทาน

ขณะที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์การยกเลิกเที่ยวบิน เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ให้บริการระหว่าง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน, สายการบินนกแอร์ ที่ให้บริการระหว่าง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และสายการบินวิสตอมแอร์เวย์ ที่ให้บริการระหว่าง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ได้ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วทั้งหมด 80 เที่ยวบิน โดยแยกเป็น บางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิก 56 เที่ยวบิน, นกแอร์ ยกเลิก 6 เที่ยวบิน และวิสตอม แอร์เวย์ ยกเลิก 18 เที่ยวบิน

★ 'พะเยา' ฝุ่นหมอกควันคลุมทั่ว

ที่จ.พะเยา ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วทั้งเมืองเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณชุมชนบ้านฮวก และหลายหมู่บ้านในต.ภูซาง อ.ภูซาง ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับ สปป.ลาว ซึ่งสังเกตว่าหมอกควันและฝุ่นละอองหลักที่ปกคลุมในพื้นที่กว่าร้อยละ 80 ข้ามฝั่งมา ซึ่งพนักงานเทศบาลต้องนำรถฉีดน้ำออกพ่นในชุมชนทุกวัน

ด้าน คพ. ได้รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 31 มี.ค. ว่าเมื่อเวลา 13.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พบ

ปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มีค่า 275 มกค./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนฝุ่นพีเอ็ม 10 มีค่า 279 มกค./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่จ.เชียงใหม่ นายสุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นว่า จากการตรวจอากาศในจังหวัดโดยดาวเทียมพบว่า วันนี้เกิดจุดความร้อน 131 จุด ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเป็นจุดเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัญหาสำคัญ ก็เกิดจากการเผาป่าจากภายนอก โดยจังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

★ ไฟป่าลามเข้าอุทยานเวียงโกศัย

เวลา 15.00 น. เกิดไฟป่าลุกลามหนักในเขตติดต่อระหว่าง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ.ลอง จ.แพร่ริมทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงระหว่างบ้านแม่แจ่ม อ.ลอง ตลอดแนวไปถึงอ.แม่ทะไฟเข้าลุกลามเข้าเขตอุทยานฯ ขึ้นไปบนยอดเขา ทำให้เกิดหมอกควันรุนแรง เมื่อประชาชนพบเห็นต่างรายงานไปยังสายด่วน 1784 แจ้งเหตุไฟป่า

เจ้าหน้าที่สื่อสารป้องกันไฟป่าเขต 10 จ.ลำปาง รายงานยังผู้แจ้งเหตุว่า ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการดับไฟได้ เพราะมีกฎหมายและระเบียบอยู่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน